
๑ 
 

สรปุมตยิอ่การประชมุสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
ครัง้ที่ ๓/๒๕๖๕ 

วนัศกุรท์ี่  ๑๑ มนีาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หอ้งประชมุลลีาวด ีชัน้ ๒ อาคารส านกังานอธิการบด ีมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ (ในเมอืง)  

การประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสร์ะบบ Zoom Meeting  
 

วาระที ่ เรือ่ง สาระส าคญัยอ่และมตสิภามหาวทิยาลยั ผูร้บัผดิชอบ 

๑ ระเบยีบวาระที ่๑   
เร่ืองที่ประธานหรืออธิการบดี       
แจ้งให้ทราบ 
 
 
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภา 
มหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระบบ  Zoom Meeting ขานช่ือรายงานตัว  
เม่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้ 
เปดิประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

     ๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์การปฏิรูประบบอุดมศึกษาโดยจะให้มีธนาคารหน่วยกิต ซ่ึง
เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เคยกล่าวไว้ ซ่ึงไม่มีก าหนดเวลาในการเข้า
ศึกษา ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องมีระบบจัดเก็บหน่วยกิตที่ดี เพื่อจะท าให้สามารถ
ตรวจสอบได้ว่านักศึกษาเรียนได้ก่ีหน่วยกิต       

     ๒. รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้
มีแนวนโยบายว่านักศึกษาสามารถเรียนในหลายมหาวิทยาลัยได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติจ าเป็นจะต้องมีการหารือกันอีกคร้ัง ซ่ึงการเรียนในหลายมหาวิทยาลัยมิใช่
ไม่เคยด า เนินการ หลายมหาวิทยาลัยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ  หากแต่ยังไม่เคยด าเนินการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน หาก
มหาวิทยาลัยประสงค์จะด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นจะต้องมา
พิจารณา เพราะว่าหลักสูตรเดิมน้ันก าหนดไว้ว่าจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง 
เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดจึงจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ เม่ือมีการ
ด าเนินการธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยและหลักสูตรจะต้องมีแนวคิดที่จะท า
ให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ปรับให้มีวิชาบังคับน้อยที่สุดและให้มีวิชา
เลือกมากที่สุด แต่วิชาเลือกจะต้องมีเน้ือหาสาระที่เพียงพอในสาขาวิชาเอก 

       ๓. ด้านการวิจัย ในปีน้ี กสว. ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็น
ประธาน จะเร่งด าเนินการแสวงหาแหล่งเงินทุนภายนอกมาสมทบแหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินในเร่ือง ววน. โดยได้ตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม
ในการจัดต้ังกองทุนพิเศษสนับสนุน SME ด้านวิชาการ คาดว่าจะมีงบประมาณ 
๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยจะมีการแสวงหากลุ่มมหาวิทยาลัยที่จะสามารถตอบสนอง 
 

 

 

 



๒ 
 

วาระที ่ เรือ่ง สาระส าคญัยอ่และมตสิภามหาวทิยาลยั ผูร้บัผดิชอบ 

ต่อความต้องการของ SME นอกจากน้ียังมีมูลนิธิของธนาคารกสิกรไทยในการ
ร่วมมือผลักดันให้สมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก ท าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถ มองเห็นช่องทาง
และโอกาส ในการดูแลสมุนไพรต้ังแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการแปรรูปท ายา 
สามารถติดต่อไปยังนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ ซ่ึงนายก
สภามหาวิทยาลัยจะช่วยด าเนินการ 
 
อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ๑. อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้
ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ 
    ๒. อธิการบดีมอบหมายให้ อาจารย์อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ การตรวจสอบ
รายงานการเงินส าหรับปีส้ินสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์
    ๓. อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รอง
อธิการบดี รายงานผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒  
    ๔. มหาวิทยาลัยน าเสนอการด าเนินงานในเดือนที่ผ่าน โดย Clip Video 
 
 

มตทิีป่ระชมุ: รับทราบ 
 
 

๒ เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุ 
๒.๑ รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๒/๒๕๖๕ 
 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๕ โดยให้แก้ไขตามที่ประชุมได้เสนอขอแก้ไข 
 
 
 

ฝ่ายเลขานุการ    
สภามหาวิทยาลัย 

๓ เรือ่งสบืเนือ่ง 
๓.๑ การด าเนนิการตามมตทิีป่ระชมุ 
  ๓.๑.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 
       

 

สรุปสาระส าคญั : สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุม คร้ังที่  ๒/๒๕๖๕  
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ัง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้
จัดท าค า ส่ังสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่  ๐๐๒/๒๕๖๕ เ ร่ือง แต่ง ต้ัง
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อย
แล้ว  ในคร้ังน้ีจึงเสนอท่ีประชุมรับทราบการด าเนินการตามมติที่ประชุม 
 

มตทิีป่ระชมุ:  รับทราบการด าเนินการ 
 

ฝ่ายเลขานุการ    
สภามหาวิทยาลัย 



๓ 
 

วาระที ่ เรือ่ง สาระส าคญัยอ่และมตสิภามหาวทิยาลยั ผูร้บัผดิชอบ 

 ๓.๒  การเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคร่ืองจักรกลเกษตร  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) จาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล  
เรืองแสน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรินทร์ พงษ์สกุล 

มตทิีป่ระชมุ: ๑. รับทราบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล เรืองแสน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  

พงษ์สกุล โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขน้ีใช้กับนักศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 

๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

            ๒.ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม วาระที่ ๓.๒ การเปล่ียนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล เรืองแสน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์
สกุล ในคร้ังน้ี 
 

ฝ่ายวิชาการ 

๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
คู่มือพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มตทิี่ประชมุ : เห็นชอบคู่มือพัฒนาและการบริหารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรม การจัดการ 
เรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา 
 

มตทิีป่ระชมุ : ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม    
การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา  
    ๒. เห็นชอบให้เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ต้ังแต่ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  
คณะศิลปศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะศิลปศาสตร์ 
       ๒. เห็นชอบให้เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ปรับปรุงต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือดิจิทัลคอนเทนต์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะ
ศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 

มตทิี่ประชมุ : ๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือ
ดิจิทัลคอนเทนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะศิลปศาสตร์ 
                  ๒. เห็นชอบให้เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง
ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ฝ่ายวิชาการ 



๔ 
 

วาระที ่ เรือ่ง สาระส าคญัยอ่และมตสิภามหาวทิยาลยั ผูร้บัผดิชอบ 

๕ เรือ่งอื่น ๆ 
  ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕๖๕ 

 

ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย 
 

   ๕.๒ แผนวิสาหกิจ สรุปสาระส าคัญ : นายกสภามหาวิทยาลัยได้มีด าริว่าในการประชุมคร้ังต่อไป
หรือภายใน ๓ เดือนน้ี ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอแผนวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้งด้านการเรียนการสอน รวมถึงการด าเนินการที่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินหรือ
อื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่การเรียนการสอนด้วย โดยให้น าเสนอเป็นวาระนโยบาย  

     อธิ การบดีไ ด้ ใ ห้ข้ อ มูลว่ า  เ น่ืองจากในการประชุม เ ดือนเมษายน
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานและประเมินคุณภาพการ
ด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะน าเสนอวาระนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยจะเสนอแผนวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมเดือนพฤษภาคม 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

 

  


